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การประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2561 

วันศุกร์ที่   29  มิถุนายน   2561 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.    ปิดประชุมเวลา  11.30  น.              

 ผู้เข้าประชุม 

 1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

 2. นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล  

 3. นายบุญส่ง  มูลอินตา  สมาชิกสภาเทศบาล  

 4. นายบุญญาณุภาพ   ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 5. นายจรูณ    อินตา   สมาชิกสภาเทศบาล 

 6. นายภัทรพงศ์   จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

 7. นายจําลอง    ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

 8. สบิเอกวันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า   สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

 11. นายสักการ ณิยกูล   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง 

 ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายจิระพันธ์  สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุพิน  ดาวเรือง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

2. นางวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

3. นางลําดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

4. นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล 

5. นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน  

6. นางสาววรินทร มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7. นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

8. นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ 

9. นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

10.นางสาวพัชรียา เจ้ากลด ี  นักวิชาการสุขาภิบาล 

11.จ.อ.สุวัธชัย  กลอบคํา  นายช่างไฟฟ้า 



2 
 

12.นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

13.นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

14.นายพีราวัชร์ เขียววาท  วิศวกรโยธา 

15.ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ   นิติกร 

16.นางชินากานต์ เจริญสุข    นักวิชาการศึกษา 

17.นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

18.นายสุนทร  สุวรรณเลศิ   ประธานชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม 

19.นางลัดดา  ชัยวุฒิ    พนักงานจ้าง 

20.นางสาวเรณู บุญตัน    พนักงานจ้าง 

21.นางสาวเกวลนิ ม่วงเกษม  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

22.นายเนตร  ศรีคํามูล   พนักงานขับรถยนต์ 

23.นายบุญส่ง  ณ  ลําปาง   พนักงานขับรถยนต์ 

24.นายวุฒไิกร  จั๋นอ้าย   พนักงานขับรถยนต์ 

25.นายณภาภัช ศิริพฤฒิชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

26.นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  นายช่างโยธา 

27.นายพงศกร  กันทะส ี  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

28.นางนิตยา  เพ็งแชม่   นักวิชาการคลัง 

 

บันทกึการประชุม 

          เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  

  เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการเทศบาลให้สัญญาณเชิญสมาชิก

สภาเทศบาลตําบลสันป่าตองเข้าห้องประชุม   

เลขานุการสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง    จํานวน  10 คน   ลา  1  คน  

ครบองค์ประชุมแล้ว   ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล    วันน้ี นายจิระพันธ์  สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  

ติดภารกิจที่จังหวัดเชียงรายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

2.1 การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ   สมัยที่  1  ครั้งที่  1  

ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2561 

ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ทุกท่านพิจารณาสําเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้าแล้ว          

ว่ามีขอ้ความตอนใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอแก้ไขหน้า 3 บรรทัดที่ 25 ข้อความ “ลงมติยกมอืเห็นชอบ  8  เสยีง  

ประธานสภาเทศบาล  และรองประธานสภาเทศบาล  งดออกเสียง  2  เสียง”   

ในวันดังกล่าวข้าพเจ้าจําได้ว่าได้ยกมือเหมือนกับสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น ๆ  

แตเ่หตุใดจึงไดบ้ันทึกว่าข้าพเจ้างดออกเสียง   

   หน้า  14  บรรทัดที่  4  ข้อความ  “ดําเนินการและประธานงานกับ

ประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่ง ได้ รับ เ ร่ืองมาจาก”  แก้ไขเป็น  “ดําเ นินการและ

ประสานงานกับประชาชนในพืน้ที่ ซึ่งข้าพเจ้าไดรั้บเร่ืองนีม้าจาก” 

   หน้า  16  บรรทัดสุดทา้ย  “การนําฝารางระบายนํ้าแบบเหล็กไปใสแ่ทน 

และสําหรับฝารางระบายนํ้าเทศบาลไม่สามารถทําได้”  แก้ไขเป็น “การนําฝาราง

ระบายนํ้าแบบเหล็กไปใส่แทน และสําหรับฝารางระบายนํ้าพื้นที่คาบเกี่ยว

เทศบาลไม่สามารถทําได้”   

เลขานุการสภาเทศบาล   สําหรับที่รองประธานสภาเทศบาลได้สอบถามเร่ืองการยกมือ  ขอ

ตรวจสอบจากภาพถ่ายและไฟลเ์สยีงบันทึกที่ไดบ้ันทึกการประชุมไว้  และจะแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบอีกคร้ังหน่ึง 

ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ทุกท่านพิจารณาสําเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้าแล้ว          

ว่ามีขอ้ความตอนใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่  2  

ประจําปี  2561  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2561  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ยกมือรับรองรายงานการประชุม  10  เสียง     ประธานสภาเทศบาล   

งดออกเสียง 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 การเลือกตั้งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประธานสภาเทศบาล   เน่ืองจาก  นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย รองปลัดเทศบาลตําบลสันป่าตอง

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   ได้ย่ืนหนังสือขอลาออกจากเลขานุการ

สภาเทศบาลตําบลสันป่าตองเน่ืองจากมีปัญหาดา้นสุขภาพ สภาเทศบาลต้องทํา

การเลอืกผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองในวันนี้ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  หมวด  1   ข้อ  18  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน

หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน หรือสมาชิก

สภาท้องถิ่นน้ันคนหน่ึง  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  ทั้งนี้ ให้คํานึกถึงความรู้

ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น      

  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้เสนอรายช่ือผู้ที่

เหมาะสมและมีความสามารถเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอเสนอ  นายวุฒิกร  วิกรมโยธิน  ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล      

เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่าน

เป็นผูรั้บรอง 

  ผู้รับรอง 

  1. สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์ 

  2. นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอช่ือผู้ที่เห็นสมควรได้รับเลือกเป็น

เลขานุการสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองท่าน

ใดเห็นชอบให้    นายวุฒกิร     วิกรมโยธิน   เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบล

สันป่าตอง  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  9  เสียง  ประธานสภาเทศบาล  งดออกเสียง  

1  เสยีง    
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5.2 ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการ

ก่อสร้างติดตั้งหอกระจายข่าว  งบประมาณ  250,000.-บาท        

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (กองช่าง) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรี

ตําบลสันป่าตอง   ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นายสักการ ณิยกูล  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่าย  

ประจําปี พ.ศ.2561  

  ตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ          

พ.ศ.2561  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการติดต้ังหอกระจายข่าว

พร้อมเดินสายระบบ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังหอกระจายข่าวพร้อมเดินสาย

ระบบชุมชนช่างกระดาษ หมู่ที่ 1ตําบลทุ่งต้อม งบประมาณ 250,000.-บาท  

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เน่ืองจากโครงการดังกล่าว  งานก่อสร้างอาคาร

มีมูลค่า  30,000.-บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  และงานบริการ  (หรือสินค้า

ที่ได้มาโดยการซื้อ)  มีมูลค่า  157,800.-บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน

แปดร้อยบาทถ้วน)   

  ดังน้ัน ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คํา ช้ีแจง  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  

รายละเอียด ดังน้ี 
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รายการเดิม จํานวนเงิน รายการท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง จํานวนเงิน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  

งบลงทุน ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  งบลงทุน ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  

โครงการติดตัง้หอกระจายข่าวพร้อม 250,000.- 1.โครงการก่อสร้างติดต้ังหอกระจายข่าว 30,000.- 

เดินสายระบบ  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตัง้หอกระจายข่าว  

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตัง้หอกระจายข่าว  ชุมชนช่างกระดาษ  หมู่ท่ี 1 ตําบลทุ่งต้อม  

พร้อมเดินสายระบบ  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสันป่าตอง  

ชุมชนบ้านช่างกระดาษ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

หมู่ท่ี 1  ตําบลทุ่งต้อม  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  

ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ  

สันป่าตอง  2. จัดซื้อชุดเสียงตามสายพร้อมติดต้ัง 157,800.- 

  2.1 แอมป์ขยายเสียง ขนาด 1200 วัตต์  

  แบบมี USB จํานวน 1 เครื่อง  

  2.2 ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ ขนาดสูง 15 นิว้  

  กว้าง 19 นิว้ ลึก 24 นิว้ จํานวน 1 ตู้  

  2.3 จูนเนอร์ มีระบบ AM/FM  จํานวน 1 ชุด  

  2.4 เครื่องเล่น CD/VCD/DVD/MP3/USB  

  จํานวน 1 ชุด  

  2.5 ไมค์ตัง้โต๊ะ ชนิดมีสาย   จํานวน 1 ตัว  

  2.6 สายดรอบวายน์ 0.9 mm. แบบมีสายสลิง  

  ในตัว ชนิดทองแดงแท้ จํานวน 2,000 เมตร  

  2.7 ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิคปรับไลน์ ขนาด  

  30 วัตต์ จํานวน 27 ตัว  

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2561  โครงการก่อสร้างติดต้ังหอกระจายข่าว  งบประมาณ  250,000.-บาท 

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามที่ นายสักการ  ณิยกูล ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีไดชี้แ้จงให้ที่ประชุมทราบข้างต้นแล้วโปรดยกมือ 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ 9  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง    
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5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนนข้างโรงเรยีนพัฒนวิทย์ – โรงฆ่าสัตว์  

งบประมาณ  450,000.-บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรี

ตําบลสันป่าตอง   ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นายสักการ ณิยกูล  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่าย  

ประจําปี พ.ศ.2561 เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนข้าง

โรงเรียนพัฒนวิทย-์โรงฆ่าสัตว์  หมู่ที่  10  ตําบลยุหว่า  จํานวน  1  รายการ   

  ด้วยมีโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ของ

เทศบาลฯ ที่ เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ยังไม่ได้

ดําเนนิการแก้ไข  ประกอบกับมีงบประมาณในแผนงานพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์ 

งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  1.1 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  จํานวน   460,000.-บาท  ที่คาดว่า

อาจไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามบันทึก

ข้อความกองสาธารณสุขฯ ที่ ชม 54204/323 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  

จึงขอโอนลดงบประมาณรายการดังกล่าว  เพ่ือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

ในหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

 โอนลด 

รายการ งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 

ปี 2561 

คงเหลอื งบประมาณ 

ที่ขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์     

งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

    

     1.1 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 460,000.- 460,000.- 450,000.- 10,000.- 

รวมโอนลด 460,000.- 460,000.- 450,000.- 10,000.- 
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 โอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ 

รายการที่ขอโอนไปตัง้เป็นรายการใหม่ จํานวนเงนิ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างโรงเรียนพัฒนวิทย์-

โรงฆ่าสัตว์  หมู่ที่ 10  ตําบลยุหว่า  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร  

หนา  0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,280  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนฯ 

และแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ของเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

450,000.- 

รวมโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 450,000.- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  

หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่าย

เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ขออภิปรายเพ่ิมเติม  เน่ืองจาก เทศบาลได้ต้ังงบประมาณไว้เพ่ือ

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์    แต่เน่ืองจาก ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว  และอาคารโรง

ฆ่าสัตว์ ยังใช้การได้ตามปกติไม่มีการชํารุดเสียหาย  ซึ่งหากจะดําเนินการ

ปรับปรุงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่าย

เนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จะต้องใช้เวลาในการ

ออกแบบประมาณการก่อสร้างและงบประมาณจํานวนมากซึ่งอาจไม่สามารถ

ดําเนินการได้ทันตามระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จึงได้นําเสนอ

สภาเทศบาลในวันนี้เพ่ือขอโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่สําหรับ

โครงการที่มีความจําเป็นเรง่ด่วนต่อไป 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร โครงการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล    

ขอสอบถามว่าโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวจุดเร่ิมต้นไปโครงการที่กองช่างได้

จัดส่งมาขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้ดูแผนผังด้วย  ช่วงถนน

ใหญ่ต้ังแต่หน้าโรงเรียนพัฒนวิทย์ไปโรงรับจํานําได้เคยก่อสร้างไปแล้วคร้ังหน่ึง

ใช่หรอืไม ่ และปัจจุบันเทศบาลจะดําเนินการก่อสร้างเช่ือมต่อกับจุดดังกล่าวไป

จนถึงคลองชลประทาน 
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ประธานสภาเทศบาล  ไปถงึจุดทางโค้ง  และมีอีกโครงการหน่ึงต้ังแต่บริเวณบ้านนายเสน่ห์ไป

จนถึงสะพานได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสันป่าตองไปแลว้ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ตามเอกสารที่สมาชิกสภาเทศบาลได้รับจะเห็นว่าจุดเร่ิมต้นโครงการ

บริเวณทางเข้าสถานธนานุบาลไปสิ้นสุดโครงการที่ชลประทาน   ส่วนแรกได้

ก่อสร้างไปแลว้ส่วนต่อไปจะถึงแยกหลังโรงเรียนพัฒนวิทย์ใช่หรอืไม ่

ประธานสภาเทศบาล  ตามเอกสารที่สมาชกิสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้รับถูกต้องแลว้ 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เพ่ือดําเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนข้าง

โรงเรียนพัฒนวิทย์ – โรงฆ่าสัตว์   งบประมาณ  450,000.-บาท    (สี่แสนห้าหมื่น

บาทถ้วน)   รายละเอียดตามที่ นายสักการ  ณิยกูล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบข้างต้นแล้วโปรดยกมือ 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ 9  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง    

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ไดด้ําเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ตามที่สมาชกิสภาเทศบาลได้ย่ืนคําร้องมายังเทศบาลซึ่งบางส่วนก็ได้ดําเนินการ

แก้ไขปัญหาไปแล้ว  และยังมีบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

พ้ืนที่คาบเกี่ยวโดยเทศบาลก็ไดท้ําหนังสือแจ้งผลการดําเนนิการตามคําร้องว่าอยู่

ในช่วงประสานงานกับเจ้าของพื้นที่อยู่ และในปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการบริการใน

เร่ืองการตัดต้นไม้  สายช่างกระดาษ-ลําพูน  ซึ่งเขียนคําร้องต้ังแต่วันที่  13 

มิถุนายน  2561  และบริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้านไม้โน้มมาตามถนนเกรงว่าจะเป็น

อันตรายต่อผู้ใ ช้เส้นทาง และต้นไม้บริเวณซอยใหม่ซึ่งได้แจ้งให้กองช่าง

ดําเนินการตัดและให้นําเศษไม้ที่ตัดกองไว้บริเวณดังกล่าวเลยจะมีประชาชนที่

ต้องการกิ่งไม้ไปทําฟืนจะมาเก็บไปเอง  และเรื่องเสียงตามสายบริเวณแยก 

ธกส. ขอขอบคุณเทศบาลที่ ได้ดําเ นินการแ ก ้ไ ข ทํา ให ้ว ัน นี ้ไ ด ้ย ิน เ ส ีย ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลแล้ว ซึ่งไดเ้ขียนคําร้องมายังเทศบาล  
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ต้ังแต่วันที่   19  มิถุนายน  2561  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย             

แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าสถานีบริการนํ้ามัน พีที สันป่าตอง และ

บริเวณหน้าหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย

ของเทศบาลขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาดําเนินการให้ดว้ย 

   ขอบคุณที่ เทศบาลตําบลสันป่าตอง ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการ

ก่อสร้างติดต้ังหอกระจายข่าว  บรเิวณชุมชนช่างกระดาษ  หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งต้อม  

และขอเสนอที่ประชุมหากมีงบประมาณเหลือจ่าย  ขอความอนุเคราะห์เทศบาล

ได้จัดทําตู้เก็บเคร่ืองเสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ  อาจเป็นห้องกระจกเก็บเป็น

สัดสว่น ป้องกันฝุ่น หรือแมลงไปกัดกินแทะสายไฟ  และป้องกันความเสียหายที่

อาจเกิดขึน้ได้ 

   ตามที่ นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

ได้เสนอเร่ืองการก่อสร้างราวกันตกบริเวณสี่แยกธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง และสี่แยกชุมชนบ้านไร่  เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ   

โดยที่ผ่านมาได้เกิดอุบัตเิหตุบรเิวณร้านหมูกระทะ  มีรถกระบะและรถเก๋งประสบ

อุบัตเิหตุเกอืบตกคลองชลประทาน  และสํานักงานชลประทานได้มาติดต้ังราวกัน

ตกใหม่และมีป้ายสัญลักษณ์แจ้งผู้ใช้เส้นทาง   ในส่วนพื้นที่ของเทศบาลไม่อยาก

ให้เกิดเหตุการณ์เชน่อุบัติเหตุก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขอยากให้มีการติดต้ังอุปกรณ์

เพ่ือป้องกันอุบัตเิหตุที่อาจเกิดขึน้ได้  และขอเรียนเชิญนายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้หารือกันเร่ืองรายช่ือผู้ที่ได้รับความ

เดอืดร้อนกรณีดังกล่าวตอ่ไป 

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ จากการที่เทศบาลตําบลสันป่าตองได้ออกประชุมประชาคมเพ่ือรับฟัง

ปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในช่วงต้นเดอืนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาน้ัน   

ได้รับปัญหาจากประชาชนให้ก่อสร้างราวกันตกบริเวณแยกธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรสันป่าตองไปจนถึงแยกบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตําบล

ทุ่งต้อม   โดยโครงการนีเ้ล็งเห็นความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ต่อไป  โดย

ได้ขอรายช่ือผู้เห็นชอบตามโครงการมาประกอบการพิจารณาโครงการ   และได้

มอบให้รองประธานสภาเทศบาลได้จัดส่งให้ประธานสภาเทศบาลและนําส่งให้

ผู้บริหารเทศบาลเพ่ือพิจารณาในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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นางรพีพรรณ  สุริยานรากร มอบเอกสารรายช่ือผู้ได้รับความเดือดร้อนและมีความประสงค์ให้

ก่อสร้างราวกันตกบริเวณแยกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สันป่าตองไปจนถึงแยกบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งต้อมให้แก่ประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองทุกท่านที่ได้เห็นปัญหา

ความเดอืดร้อนของประชาชน 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ตามหนังสือที่สมาชิกสภาเทศบาลได้รับเอกสารไปแล้ว  จะเห็นว่ามี

ข้อความที่ผิดไป  เช่น  ชุมชนหย่อนสามัคคี   จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทํา

เอกสารต่าง ๆ ของเทศบาลได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะ

เผยแพร่  

  สืบเน่ืองจากการประชุมประชาคมที่ผ่านมา  ด้วยชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอม  

หาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหานํ้าประปาภายในชุมชน  โดยเจ้าของที่ดิน         

คุณประเสริฐ   มีความประสงค์จะยกที่ดินให้เทศบาลเพ่ือใช้ในการประปา  ซึ่งได้

หารือเบื้องต้นกับประธานและคณะกรรมการชุมชน    เบื้องต้นกองช่างได้

รับทราบแลว้แต่เทศบาลยังไมไ่ด้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดําเนินการให้  และได้หารือ  

นายบุญส่ง  มูลอินตา   สมาชิกสภาเทศบาล     เพ่ือไปติดต่อกับเจ้าของสถานที่

ให้ยกสถานที่ให้กับเทศบาลและดําเนินการเร่ืองระบบนํ้าประปาให้กับหมู่ที่ 9 

ตําบลยุหว่า   ซึ่งตัวข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าวิธีการดําเนินการจะทําเช่นไร  ซึ่งหาก

ดําเนนิการได้เร็วประชาชนที่ไดรั้บความเดอืดร้อนก็ไดรั้บการแก้ไขไดเ้ร็วขึ้น 

ประธานสภาเทศบาล  ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รีบดําเนินการตามที่ นายบุญญาณุภาพ 

ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้แจ้งให้ที่ประชุมดว้ย 

  และฝากเลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้ดูแลเร่ืองเอกสารที่

แจกให้สมาชกิสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ให้ตรวจสอบความถูกต้องดว้ย 

นางรพีพรรณ สุริยานรากร และตามที่   นายบุญญาณุภาพ     ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

สันป่าตอง  ได้แจ้งเร่ืองเอกสาร  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง     

ได้ดูเอกสารข้อมูลเงินสะสม เทศบาลตําบลสันป่าตอง   ณ    วันที่   20   

มิถุนายน  2561  บรรทัดที่  8  ข้อความ  “สํารองจ่ายเบี้ยยังชผีู้สูงอายุ”  และ

บรรทัดที่  10  ข้อความ  “สํารองจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ”  จะเห็นว่าได้พิมพ์

ข้อความผิดไป  ข้อความที่ถูกต้องคือ  “สํารองจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”  และ 
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สําหรับในส่วนของสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองจะมีคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  จึงขอฝากให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทํา

เอกสารก่อนที่จะทําการถ่ายเอกสารขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะแจกให้กับสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลสันป่าตอง 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ รองประธานสภาเทศบาลไดแ้จ้งให้ที่ประชุมน้ันถูกต้องแลว้  ต่อไป

ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง

ดว้ย 

นายจรูณ  อินตา  ตามที่ นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเร่ืองประปาบ้านต้นผึ้ง  ขอเพ่ิมเติมเจ้าของที่ดิน         

คุณประเสริฐ  ได้ขุดเจาะประปาบ่อประปาลึกประมาณ   60 เมตร  และในช่วง

ฤดูแล้งมีความยินดีจะจ่ายนํ้าให้กับประชาชนที่เดือดร้อน   ขอให้เจ้าหน้าที่

เทศบาลได้ประสานงานกับชุมชนด้วย  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชนต่อไป  และจะได้ดําเนินการให้ถูกต้องตอ่ไป  

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอสอบถามเร่ืองท่อประปาที่เทศบาลไดไ้ปเจาะบ่อใกลท้่อประปาของหมู่  9  

ทําให้ข้อต่อมีการร่ัวซึม ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  ไม่ทราบว่าเทศบาลได้แก้ไขให้แล้ว

หรือไม่  

   ขอบคุณกองช่าง และกองงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองไฟฟ้า

สาธารณะซึ่งช่วงนีไ้ด้ดับบ่อยคร้ัง  โดยกองช่างได้ไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว  และ

ช่วงน้ีเห็นว่ายุงเร่ิมมมีากขึ้น  และประชาชนก็สอบถามมายังเทศบาลว่าเทศบาล

จะออกพ่นยากําจัดยุงในช่วงไหน 

ประธานสภาเทศบาล  หากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดแผนการออกพ่นหมอก

ควันกําจัดยุงลายในช่วงไหน  ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย  

และให้ประชาสัมพันธ์ทางเสยีงตามสายของเทศบาลให้รับทราบโดยทั่วกันดว้ย 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ในช่วงน้ีถนนสายเชียงใหม่  108  มีการก่อสร้างอยู่  ปัจจุบันเร่ิมมีการ

รื้อถอนออกบางส่วน  จึงอยากสอบถามกองช่าง หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้นําเรียนที่

ประชุมถึงระยะเวลาโครงการก่อสร้างและการเดินรถเพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในพ้ืนที่ทราบต่อไป 
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นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ได้ย่ืนคําร้องมายังเทศบาลเร่ืองความปลอดภัยในการใช้เสน้ทางสัญจรใน

พ้ืนที่  เร่ืองแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ ขอเพ่ิมเตมิไฟเพ่ิมตัวกั้นเน่ืองจากพลาสติก

แตกหักชํารุดไปแล้ว  แม้ว่าไฟฟ้าสาธารณะจะเป็นของหน่วยงานอื่นเป็น

ผู้รับผิดชอบแต่อยู่ในพื้นที่เทศบาล  และข้าพเจ้าได้ย่ืนคําร้องมายังเทศบาลแล้ว

ไมท่ราบว่าเทศบาลไดด้ําเนินการอย่างไร ฝากผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการดว้ย 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขออนุญาตประธานสภาเทศบาลให้กองช่างไดชี้แ้จงให้ที่ประชุมทราบ 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ การก่อสร้างขยายบล็อกคอนเวิสถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด  หน้า

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์สันป่าตอง  ได้รับทราบข้อมูลต้ังแต่การ

ประชุมสภาเทศบาลครัง้ที่ผ่านมา  เบื้องต้นได้รับการประสานจากแขวงการทาง

เชียงใหม่ การก่อสร้างบริเวณดังกล่าวไม่ใช่ของกรมชลประทาน  แต่หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือกรมทางหลวง   ผู้ใช้งานคือกรมชลประทาน  งบประมาณและ

ผู้ดูแลเป็นของทางหลวง  ระยะเวลาก่อสร้าง  150  วัน  จนถึงปัจจุบันคาดว่า

ผ่านมาแลว้ประมาณ  1 เดือน   สําหรับรายละเอียดการก่อสร้างก็ไม่ได้แจ้งให้

เทศบาลทราบ  เท่าที่ทราบข้อมูลเป็นการขยายพื้นที่  และจะทําการก่อสร้าง

ศาลาที่พักผู้โดยสารใหม่    

  สําห รับ เ ร่ื อ ง ไฟ ฟ้าแสงสว่ า งที่  นา งร พีพรรณ  สุ ริ ยานรากร               

รองประธานสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้เขียนคําร้องมายังเทศบาล และ

ประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่แลว้ และเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดําเนินการให้

โดยให้เทศบาลทําหนังสือ  และผู้รับจ้างได้โทรศัพท์ประสานงานมากับเทศบาล

เร่ืองการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและงานไฟฟ้าได้ออกไปชี้จุดติดต้ังไฟฟ้าให้   

เรียบรอ้ยแล้ว   สําหรับเร่ืองการก่อสร้างแล้วกีดขวางจราจรน้ันบริเวณดังกล่าว

เป็นบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งจึงทําให้รถติด  ซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ

คาดว่าคงจะดีขึ้น  บริเวณดังกล่าวมีเจ้าของพื้นที่   3  หน่วยงานด้วยกัน         

คือ  ถนนเลยีบคลองชลประทานเป็นของทางหลวงชนบท   คันคลองชลประทาน

เป็นของกรมชลประทาน  ถนนสายเชียงใหม่-ฮอดเป็นของกรมทางหลวง  และ

ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ เทศบาลได้ออกประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการ

ของประชาชนในเขตเทศบาลไปแล้วน้ัน  ต่อไปคงต้องพิจารณาโครงการแต่ละ

โครงการที่ ชุมชนเสนอมายังเทศบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนต่อไป 
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นางรพีพรรณ  สุริยานรากร สําหรับโครงการที่มาจากการประชุมประชาคม ประจําปี พ.ศ.2562  

เป็นเอกสารที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้รับแจกไปแล้วน้ัน   ซึ่งสมาชิก

สภาเทศบาลตําบลสันป่าตองจะต้องเข้าร่วมประชุมกันอีกหรือไม่  และจะนัด

ประชุมอีกในวันไหน 

ประธานสภาเทศบาล  สําหรับการประชุม  จะแจ้งไปยังสมาชกิสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองอีก

ครัง้หน่ึง 

นายสักการ  ณิยกูล  ขออนุญาตอธิบายในประเด็นที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง    

ได้สอบถาม   ตอนที่โอนย้ายมาดํารงตําแหน่งในเทศบาลตําบลสันป่าตอง  และ

ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตําบลทุ่งต้อม  

โดยนายอําเภอสันป่าตองเป็นประธานในที่ประชุมซึ่งได ้กรมทางหลวง ได้เข้าร่วม

ประชุมและช้ีแจงว่า  ถนนสายเชียงใหม่ 108  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นถนน

สายหลักน้ัน  ซึ่งจะมีจุดเสี่ยงที่เกิดอันตรายบ่อยคร้ัง  เช่น  สายเก๊าไม้ล้านนา 

ก่อนถึงเทศบาลตําบลบ้านกลาง  เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง   ซึ่งจากกรณีนี้จะต้อง

ประสานไปยังเจ้าของพืน้ที่เพ่ือดําเนนิการ  ในสว่นของเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

สายคลองชลประทานบริเวณ ธกส. สันป่าตอง  และบริเวณหมูกระทะบ้านไร่  

เห็นว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง   เป็นที่ของเขาแต่คนที่ได้รับผลกระทบคือคนใน

พ้ืนที่เทศบาล  ซึ่งทางกองช่างของเทศบาลก็ไม่ได้น่ิงนอนใจได้ทําหนังสือไปยัง

เจ้าของพืน้ที่เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 สําหรับการมอบที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ทางเทศบาลจะต้องประสานงาน

กับเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการในขั้นตอน  และจะประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลสันป่าตองเข้าไปพบคุณประเสริฐ ในวันที่ 11กรกฎาคม  2561  

 โครงการที่มาจากการประชุมประชาคม ประจําปีงบประมาณ         

พ.ศ.2562   จะขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบ  ซึ่งปีที่ผ่านมามีหลาย

โครงการที่ไม่สามารถดําเนินการได้  ทําให้เกิดปัญหาในการทํางานจะล่าช้า

เพราะตอ้งประสานขออนุญาตกับเจ้าของพืน้ที่  ตัวอย่างดังนี ้

1. โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่บ้านเลิศวลี ข้างศาลพระภูมิ  จะมี

ตารางให้เช็คตามชอ่ง   ที่สาธารณะ  ที่ส่วนบุคคล   ที่ชลประทาน ที่

ทางหลวง  สามารถทําได้  ไม่สามารถทําได้  หากสมาชิกสภา

เทศบาลพอจะทราบข้อมูลของโครงการขอให้ใส่รายละเอียดให้กับ

เทศบาลด้วยเพ่ือจะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  หาก

เรียบร้อยแล้วรบกวนนําส่งให้การประชุมประจําเดือน  ในวันที่  5 

กรกฎาคม  2561 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลเสนอเร่ืองอื่น ๆ ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.30   น. 

 

 

      (ลงช่ือ)                จดบันทึกการประชุม 

          (  นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

    ตรวจรายงานการประชุมถูกต้อง 

เมื่อวันที่       เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 

(ลงช่ือ)             ประธานกรรมการ                      

        ( นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ )              

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง                   

 

(ลงช่ือ)          กรรมการ    

       (  นางแก้วเรือน   นนเทศา  )     

   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

 

(ลงช่ือ)            กรรมการ/เลขานุการ สภาเทศบาลต าบลสันป่าตองรับรองรายงานการประชุม 

       (  นายบุญส่ง   มูลอินตา  )     ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  เมื่อวันที ่

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง             

  

         

 

 

 

 


